



TuTamFoundation.org

TU TAM FOUNDATION

5583 Whimbrel Rd.
Mississauga, ON
L5V 2J4
Tel: 905-858-9965

CHƯƠNG TRÌNH GIÚP GIA ĐÌNH NGHÈO \$15 / THÁNG – THỜI HẠN 1 NĂM

TIN TỨC VỀ NGƯỜI / GIA ĐÌNH CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ: LƯƠNG VĂN LONG - 41 TUỔI

Địa chỉ: thôn Hòa Thọ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình: Anh Lương Văn Long làm nghề thợ hồ vào Sài Gòn làm nghề và không may bị điện giật trên tầng nhà cao và đã bị chấn thương cột sống cổ. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi vợ anh nghe bác sĩ cho biết bệnh của anh không thể phục hồi được và sẽ sống như người thực vật nên chị vợ đã dẫn con bỏ trốn khỏi bệnh viện và đi mất tích một cách nhẫn tâm. Gánh nặng lại trút lên người chị ruột độc thân của anh là Lương Thị Dung 54 tuổi nghèo rớt mồng tơi nuôi nấng chăm sóc anh. (Xin xem bài tường trình của anh Huỳnh Hữu phía dưới.)



Hiện tại: Chị Dung không chồng không con, không tài sản, không thu nhập gì khác ngoài 2 sào ruộng của cha mẹ để lại, thiếu trước hụt sau đang rất cần sự giúp đỡ của quý thiện tâm. Qua hoàn cảnh thực tế như trên, chúng tôi mong QTTTT hãy tìm cách kêu gọi giúp đỡ cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.

Người giới thiệu: Huỳnh Hữu (thành viên đội cứu hộ Từ Tâm)

ĐƯỢC BẢO TRỢ BỞI: _____

THỜI HẠN MỘT NĂM BẮT ĐẦU THÁNG 11- 2013 ĐẾN THÁNG 11- 2014.

Hành Phước ngày 21/07/2013.

Kính gửi: HỘI TỪ THIÊN TỬ FAMILIA

Tên: Huỳnh Hữu Cầu 58 tuổi.

ở 10/11, thị trấn Sông Vệ, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Cơ chúng kiến thấy một gia đình quá bi thương của Em. Lương Văn Long 41 tuổi, ở thôn Hòa Thọ Xã Thành Phước, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.

Có 1 vợ, 1 con, gia đình em vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê nghề xây dựng, Em đóng cốt pha, nhưng không

may, bị vướng dây điện bị điện giật Anh Em xây dựng thấy vậy chỉ đến bệnh viện Chợ Rẫy, Anh Em mới tin

cho chi bố con đến thăm và nuôi Em. Nhưng không may, Bác Sĩ bảo Em chỉ sống như người thuốc lá chết

không làm ăn đi đứng gì được, vợ Em thấy buồn, Nên bỏ Em ở lại bệnh viện dẫn con ra đi không nói

một lời từ giả thật là đau thương, lúc mới chôn

lâm an được thì chôn chôn, vợ vợ, con con, đến khi

xây ra tại nạn thì bỏ trốn đi thật là cảnh có lo cho

cuộc đời mà Em Long phải gánh chịu sự đau thương ấy,

Anh em xây dựng thấy vậy báo tin về cho chi ruột

tên: Lương Thị Dung 54 tuổi, ở thôn Hòa Thọ, Xã Thành

Phước, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi, Hôn Cảnh

Của Người chi quá khổ nữa nữa xây cho như tình

thương để chi ở chỗ ở, Bà con ở quê nghe tin kể nhiều

người ít mới có tiền chi về đem em trai về nuôi nấng

từ bấy lâu nay ở tại nhà chi, vợ con của Em Long

không có về thăm chiêng như thế nào thật là bất hạnh

cho số phận của Em Long phải gánh chịu.

Em sống nhờ vào người chi Lương Thị Dung không

Chồng, không còn làm ăn vất vả nuôi em bé đời,
bữa cơm, thất lễ đau buồn của cuộc đời đầy bất
hạnh của chị em, em Long.

Vậy nay tôi viết bài tường thuật này.

Kính gửi đến Hội Từ Thiện Từ Tâm rộng lòng thương và của
mang chị em của cô và tạo điều kiện giúp đỡ cho chị
em hưởng ân huệ mà Hội Từ Thiện Từ Tâm đã giúp đỡ
để chị em có trường trong chuỗi ngày còn lại của cuộc
đời đầy đau thương mà em Long phải gánh chịu không
biết thân thờ cúng ai vì em không còn bất gì, chỉ
nằm một chỗ như người thóc vát mà thôi.

Quy hoạch cảnh kể trên của tôi, tôi rất mong quý
nhà hảo tâm rộng lòng thương, cứu mang giúp đỡ cho
chị em, em Long được trường một năm.

Cần xin cảm ơn Hội Từ Thiện Từ Tâm.

Người viết tường thuật.

* Ghi chú.

Có kèm theo tấm hình.

Thầy
Thầy

